

Thị xã Quảng Trị, ngày 05 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

(*Tại kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã Quảng Trị, khóa VI*)

Năm 2019, là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, đất nước kỷ niệm 210 năm ly sở, 30 năm xây dựng và phát triển thị xã Quảng Trị và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; là năm tiếp tục triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 5 năm (2016-2021); Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; NQ TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chính đồn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tuyên truyền và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 10-CT-TU, ngày 15/12/2016 của BTT TW Đảng, Chỉ thị số 12-CT-TU của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch của BTV Thị ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Triển khai thực hiện có hiệu quả năm “Dân vận và công tác cán bộ”. Tiếp tục thực hiện “Chỉnh trang và xây dựng văn minh đô thị”. Với quyết tâm chính trị cao, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự phối hợp của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân nên kết quả đạt được khá quan trọng, hiệu quả công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng nâng lên thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương.

Thực hiện Luật MTTQVN năm 2015 và nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã Quảng Trị khóa VI, Ban thường trực UBMTTQVN thị xã thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật:

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBMTTQVN tỉnh, BTV Thị ủy; UBMTTQVN thị xã đã phối hợp triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân; phối hợp đánh giá công nhận, xây dựng xã, phường tiếp cận pháp luật; Phối hợp với các tổ chức thành viên hướng dẫn, đôn đốc Mặt trận các cấp, các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư... trong đó, tập trung lồng ghép các nhiệm vụ chính trị của Mặt trận và các tổ chức thành viên để thực

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật⁽¹⁾. Bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương để hướng dẫn, lồng ghép xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả; khai thác, sử dụng các nguồn lực trong xã hội như: tiếp tục tuyên truyền thực hiện Đề án xã hội hóa điện chiếu sáng hẻm kiệt, Nghị quyết về chương trình phát triển đô thị thị xã Quảng Trị, Nghị quyết về kế hoạch phát triển KT-XH bảo đảm QPAN đến tận các tầng lớp Nhân dân... Qua đó, đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân, mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Bên cạnh đó, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền vận động, tăng cường đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là việc tổ chức thực hiện sắp xếp, sáp nhập các tổ chức, đơn vị hành chính thôn, khu phố; giải phóng mặt bằng, đền bù tái định cư, bảo vệ thi công Mạch 2 đường dây 220KV... để thực hiện các chương trình dự án của địa phương.

Phối hợp với ngành Tư pháp, Thanh tra hướng dẫn củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Sau Đại hội MTTQVN các phường xã, đã bổ sung kiện toàn 28 tổ hòa giải với 176 hòa giải viên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện để người dân tích cực hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng dân cư.

2. Công tác giám sát và phản biện xã hội:

2.1. Công tác giám sát

Thực hiện Hướng dẫn số 89/HD-MTTW-BTT, ngày 28/02/2019 của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị về hướng dẫn công tác giám sát và phản biện xã hội của của MTTQVN tỉnh năm 2019; Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã đã xây dựng kế hoạch và thành lập đoàn giám sát 02 nội dung trọng tâm trong Nghị quyết liên tịch số 88/NQLT/CP - ĐCT UBTWMTTQVN về phối hợp thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại 05 phường, xã. Qua giám sát, các phường, xã gặp một số khó khăn, vướng mắc cần đề nghị các cơ quan tập trung giải quyết nhằm góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bền vững trên địa bàn⁽²⁾.

⁽¹⁾Xây dựng và duy trì các hoạt động để triển khai thực hiện Đề án 02-1133/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư"; đồng thời, tập trung triển khai xây dựng và duy trì mô hình điểm về "Khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy" tại KP1, Phường 1, "Khu dân cư ứng phó, biến đổi khí hậu" tại KP1, Phường 3, "KDC nông thôn mới kiểu mẫu" tại Thôn Như Lệ "Tổ công tác ngày thứ 7 tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; nâng cao hiệu quả công tác "Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư"; vận động toàn dân đăng ký tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các khu dân cư.

⁽²⁾ Một số hộ nghèo, cận nghèo còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, không tự vươn lên làm ăn phát triển kinh tế để thoát nghèo; Số hộ nghèo, cận nghèo năm sau luôn giảm hơn năm trước nhưng chất lượng cuộc sống vẫn còn thấp, chưa đảm bảo tính thoát nghèo, cận nghèo bền vững; một số hộ nghèo, cận nghèo giảm theo chỉ tiêu nên còn gặp nhiều khó khăn. Các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn còn ít, nhỏ lẻ. Sản phẩm đầu ra gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Chủ trương chỉ đạo của Trung ương về việc triển khai thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội cho người nghèo chỉ áp dụng cho hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập (N1), còn các hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội (N2) vẫn chưa có các chính sách hỗ trợ, dẫn đến việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo gặp khó khăn trong việc triển khai thực hiện. Cụ thể như

Đối với cơ sở, Ban Thường trực UBMTTQVN các phường, xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, tham gia góp ý kiến của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cùng cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đã chủ động hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã về triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn. Công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã được chỉ đạo giám sát một cách tích cực đem lại kết quả đáng phấn khởi⁽³⁾.

Bên cạnh hoạt động giám sát do Mặt trận chủ trì, UBMTTQVN thị xã phối hợp tham gia giám sát cùng các Ban của HĐND thị xã về việc thực hiện các nghị quyết, chuyên đề của HĐND thị xã trên một số lĩnh vực. Tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát tạm giam, tạm giữ và tố giác tin báo tội phạm với VKSND cùng cấp theo quy chế phối hợp. Tham gia hoạt động kiểm tra thi hành pháp luật trên các lĩnh vực đất đai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với ngành tư pháp cùng cấp...

2.2. Công tác phản biện xã hội:

Ban Thường vụ Thị ủy đã cho ý kiến về thành lập Ban Tư vấn giám sát và phản biện xã hội về Kinh tế - xã hội, Dân chủ - pháp luật, Tôn giáo theo quy định. Tham gia phản biện một số dự thảo văn bản có chất lượng. Tuy nhiên, để việc phản biện văn bản có chất lượng, đề nghị cơ quan soạn thảo cần lấy ý kiến tham gia của UBMTTQVN thị xã trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Phối hợp tổ chức TXCT và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri:

UBMTTQVN thị xã đã phối hợp với HĐND thị xã và các phường, xã tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội 04 điểm và đại biểu HĐND các cấp trước và sau các kỳ họp tại 49 điểm, có hơn 2500 lượt người tham gia với 226 ý kiến, kiến nghị tại các điểm TXCT với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tại các hội nghị các vị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã trả lời những ý kiến, kiến nghị liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của mình, còn một số ý kiến liên quan đến các cấp, các ngành, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp tiếp thu và tham gia tại diễn đàn các kỳ họp. Sau các đợt TXCT, UBMTTQVN thị xã đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết trình tại kỳ họp gần nhất.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế, chương trình phối hợp công tác đã ký kết, phát huy dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ dân cử.

chính sách hỗ trợ tiền điện (cũng là hộ nghèo theo Quyết định phê duyệt của UBND thị xã nhưng không được hỗ trợ tiền điện).

⁽³⁾ Giám sát các nội dung về phòng chống tham nhũng, chống lãng phí; giám sát 08 công trình phúc lợi tại địa phương, giám sát việc bình xét hộ nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; kiện toàn Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" và kiểm tra công tác thu chi "Quỹ vì người nghèo"...

4. Công tác tiếp dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo

Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN thị xã đã tiếp nhận và xử lý theo pháp luật 03 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, có 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 01 đơn kiến nghị, phản ánh. Hiện nay, không có đơn tồn đọng. UBMTTQVN thị xã thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của cơ quan; đã tổ chức tiếp 01 lượt công dân đến trình bày phản ánh, kiến nghị và kịp thời hướng dẫn công dân các thủ tục pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Định kỳ, Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã cử đại diện tham gia tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của UBMTTQVN thị xã, tham gia giải quyết các đơn thư liên quan đến công tác tôn giáo trên địa bàn.

5. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp ý kiến xây dựng chính quyền:

UBMTTQVN các cấp đã nắm bắt tâm trạng, dư luận xã hội tình hình các tầng lớp nhân dân qua các buổi trực báo, đề xuất biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình; phối hợp, tham mưu cấp ủy, chính quyền phối hợp tổ chức tốt việc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, nhất là ở những nơi phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người dân và tổ chức thực hiện công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

Tập hợp, phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng các văn bản góp ý xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao vai trò của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

6. Công tác củng cố Quốc phòng - An ninh

MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tham gia phối hợp triển khai vận động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh: như phối hợp với Công an thị xã triển khai kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện công tác phòng chống tội phạm; Phối hợp với các ngành chức năng và tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân cảnh giác, tích cực đấu tranh trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ đạo UBMTTQVN các phường, xã tổng kết mô hình khu dân cư "*Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư*", "*khu dân cư phòng, chống tội phạm và ma túy*" tại khu phố 1, phường 1; khu phố 2, phường 2, khu phố 2, khu phố 5 phường 3, Thôn Tích Tường, Hải Lệ.

II. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA UBMTTQVN THỊ XÃ:

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nắm bắt tình hình dư luận Nhân dân, tổng hợp ý kiến tại các đợt tiếp xúc cử tri, UBMTTQVN thị xã kiến nghị một số vấn đề như sau:

1. Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhất là các loại sản phẩm, nông sản, thực phẩm, đồ chơi trẻ em có nhiều hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng nhất là thời gian trước tết nguyên đán.

2. Vấn nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, tàng trữ buôn bán, sử dụng ma túy có chiều hướng gia tăng (nhất là thời điểm trước thềm tết nguyên đán), tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Ngoài ra, còn có hiện tượng giả dạng thành lập công ty, doanh nghiệp mua bán xe, tiệm cầm đồ để tổ chức cho vay nặng lãi. Cần có biện pháp tuần tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời nhằm giảm bớt những tai nạn, rủi ro khó lường cho người dân.

3. Một số nội dung công việc đã được đưa vào phương hướng nhiệm vụ tại các kỳ họp trước nhưng đến nay, vẫn chưa xử lý dứt điểm, tại các điểm tiếp xúc cử tri còn có ý kiến như: các hộ lấn chiếm đất rừng Hải Lệ tiếp tục trồng cây mới, xử lý các điểm ngập úng cục bộ tại một số điểm; việc chi trả phụ cấp cho cán bộ thôn, khu phố qua thẻ ATM không phù hợp. Hiệu quả của việc triển khai dự án ODA; Thông báo công khai quy hoạch xây dựng công viên xanh ở đầu cầu Thành cổ...

4. Thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của cử tri để đề xuất với các ngành chức năng giải quyết và thực hiện giám sát kết quả giải quyết, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và nơi đại biểu ứng cử.

Trên đây là Thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị của UBMTTQVN thị xã tại kỳ họp thứ 10, HĐND thị xã, khoá VI.

Nơi nhận:

- UBMTTQVN tỉnh (B/c);
- Ban DCPL UBMTTQVN tỉnh (B/c);
- Thị ủy, HĐND, UBND thị xã;
- Các vị đại biểu HĐND thị xã;
- TT UBMTTQVN thị xã;
- Lưu: TT-MT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cẩm